

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn trong thời gian qua

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với 05 huyện, thị xã là điểm nóng xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trong thời gian qua (gồm Đắk Glong, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa) để đánh giá, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích của tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; đưa ra các biện pháp ngăn chặn, xử lý. Tham dự có đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng tỉnh chủ trì cuộc họp; đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng tỉnh (thành lập theo Quyết định số 336-QĐ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện: Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa; UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn ở địa phương; các đơn vị chủ rừng trên địa bàn các huyện (thị xã) nêu trên.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng, tình hình phá rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, địa phương; đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng kết luận, chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng được Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao và quyết liệt. Các cơ quan chức năng, các đơn vị chủ rừng và UBND các huyện, thị xã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ngăn chặn phá rừng, xử lý vi phạm và đã đạt được một số kết quả nhất định, nhiều điểm nóng phá rừng đã được phát hiện, xử lý; một số địa phương, đơn vị chủ rừng đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp cả về tính chất vi phạm và mức độ thiệt hại; diện tích rừng bị phá chủ yếu vẫn xảy ra trên địa bàn các huyện Đắk Glong, Đắk Song, Tuy Đức.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua, trong đó chủ yếu là do: Cấp ủy, chính quyền một số địa phương thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các lực lượng

chức năng, chủ rừng còn lơ là, buông lỏng công tác quản lý dân cư, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý đất đai; nhất là chưa triệt tiêu được mục đích phá rừng của người dân để lấy đất sản xuất, sang nhượng đất trái phép và tâm lý sẽ được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp thức hóa; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương còn thiếu chặt chẽ; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã kém hiệu lực, hiệu quả; cơ chế, chính sách và biên chế của Ban Lâm nghiệp xã và cán bộ địa chính xã còn nhiều bất cập.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng cần phải tập trung khắc phục các tồn tại, yếu kém nêu trên, nhất là phải quản lý được dân cư và triệt tiêu được động cơ, mục đích phá rừng lấy đất sản xuất của người dân; mọi hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi diện tích đất bị lấn chiếm từ năm 2014 trở lại đây để trồng rừng. Để thực hiện, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý dân cư; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý dân cư trên địa bàn; khi phát hiện có dân di cư tự do đến địa bàn phải có biện pháp xử lý phù hợp. Tiến hành ngay việc rà soát các khu vực có dân di cư tự do đến ở lâu năm, đã ổn định sản xuất để khoanh định, quản lý chặt chẽ, không để phát sinh thêm dân di cư tự do vào khu vực và không cho phát sinh thêm diện tích đất lấn chiếm và có giải pháp ổn định đời sống phù hợp cho số hộ dân hiện có. Hoàn thành việc này **trong Quý II/2018**, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý đất đai; bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng đất trái pháp luật, không đúng theo quy hoạch thì phải xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Diện tích đất thu hồi từ các công ty lâm nghiệp giao về địa phương quản lý phải khẩn trương xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất (giao, cho thuê) phù hợp. Đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ thật sự thiếu đất sản xuất, thiếu đất ở thì UBND cấp huyện và cấp xã phải xem xét bố trí theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Yêu cầu tất cả các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; chủ rừng phải chịu trách nhiệm trước tiên khi để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Từ nay trở đi, tất cả các vụ phá rừng phải được phát hiện kịp thời, lập hồ sơ xử lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định ngay từ đầu để làm cơ sở cho việc theo dõi, quản lý và xử lý tiếp theo của các cơ quan chức năng. Các vụ phá rừng không phát hiện được đối tượng vi phạm, yêu cầu cơ quan Công an bằng các nghiệp vụ điều tra, cương quyết xử lý đối với các đối tượng đang sử dụng đất, các đối tượng sang nhượng đất trái phép theo quy định của pháp luật.

4. Đối với hoạt động của các Ban lâm nghiệp xã:

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính kiện toàn lại, tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách cụ thể đối với các thành viên tham gia trong Ban lâm nghiệp xã; bố trí nguồn lực, tài chính hài hòa giữa các xã có nhiều rừng và các xã có ít rừng, đảm bảo nguyên tắc không "cào bằng".

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các Ban Lâm nghiệp xã, đảm bảo cho các hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã đạt hiệu quả. **Chậm nhất trong Quý II/2018** phải bố trí kinh phí cho Ban Lâm nghiệp các xã trọng điểm xảy ra phá rừng. Các Ban Lâm nghiệp xã phối hợp với các chủ rừng tiến hành ký cam kết với các hộ dân sống gần rừng không phá rừng; nếu rừng tiếp giáp với khu vực sinh sống, cánh tác của người dân bị phá thì hộ dân đó phải chịu trách nhiệm

5. Yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý để sớm kết thúc điều tra các vụ vi phạm trực tiếp phát hiện hoặc các vụ vi phạm do các cơ quan chức năng chuyển hồ sơ đến; trước mắt, sớm kết thúc điều tra các vi phạm tại dự án của Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến, Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ. Công an tỉnh nghiên cứu, sắp xếp, bố trí Trưởng Công an các xã phải là lực lượng chính quy để tăng cường trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công an xã, tạo thuận lợi trong công tác lập hồ sơ và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở; trước tiên thực hiện ngay việc này đối với những xã đang là điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

6. Các cơ quan đang thanh tra khẩn trương công bố các kết luận thanh tra; đồng thời, theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra đã được công bố, đảm bảo việc thực hiện các kết luận thanh tra phải đến kết quả cuối cùng; soát xét lại các kết luận thanh tra không thực hiện được, nêu rõ nguyên nhân, đề xuất hướng giải quyết cụ thể. Đối với những đơn vị chưa thanh tra thì tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra theo quy định, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và quản lý, bảo vệ rừng.

7. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong công tác giao đất, giao rừng; khẩn trương rà soát các quy hoạch, đảm bảo khách quan, trung thực, thống nhất số liệu trong công tác quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

8. Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tiếp tục xử lý kỷ luật đối với đảng viên, cán bộ cấp huyện, xã, thôn có vi phạm về quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng; kiện toàn, thực hiện việc luân chuyển hoặc thay thế đối với đội ngũ cán bộ yếu kém về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ tiếp tay,...

9. Các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tranh thủ sự tham gia của người dân để quản lý, bảo vệ rừng và quản lý đất đai.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành có liên quan và các địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Thường trực các Huyện, thị ủy;
- UBND các huyện, thị xã;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Các đơn vị chủ rừng (giao Sở Nông nghiệp và PTNT sao gửi);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC, KTKH, NN (Thị).

13

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Văn Điều